



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



Tặng quà tết hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao quà cho hộ cận nghèo tại thành phố Thái Bình.

Chiều ngày 20/1, UBND thành phố Thái Bình tổ chức trao quà tết cho hộ cận nghèo trên địa bàn. Tới dự có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

200 suất quà trao tặng các hộ cận nghèo được tiếp nhận từ Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt.

Phát biểu tại buổi trao quà, lãnh đạo thành phố Thái Bình trân trọng cảm ơn Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đã luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thành phố chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nhân dịp tết đến xuân về; chúc các gia đình đón mùa xuân mới thật vui tươi, phấn khởi và mong muốn các gia đình không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

* Chiều ngày 20/1, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed tổ chức trao quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Thái Thượng (Thái Thụy). Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Thái Thụy tới dự.

Mỗi suất quà gồm tiền mặt và gạo trị giá 500.000 đồng được đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đại diện Thái Bình Seed và huyện Thái Thụy trao tặng tới 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Thái Thượng. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Thái Bình Seed đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình, mong muốn các gia đình khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

* Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh phối hợp với một số đơn vị, doanh nghiệp vừa tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện - tết yêu thương".

Tại chương trình, 100 suất quà (mỗi suất gồm 500.000 đồng và bánh kẹo) đã được trao cho thanh thiếu nhi khuyết tật, trẻ mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đồng thời, các em được tham gia giao lưu văn nghệ, phá cỗ trong không khí vui tươi, đầm ấm.

Chương trình "Xuân tình nguyện - tết yêu thương" thể hiện sự cảm thông, chia sẻ của Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh và các nhà hảo tâm với những thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp thêm niềm vui để các em và gia đình đón tết Nguyên đán Giáp Thìn đầm ấm.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Chủ nhật đỏ - trao giọt hồng yêu thương

Sáng ngày 21/1, chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ XVI được tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tới dự.

Ngay từ sáng sớm, mặc dù chưa đến giờ khai mạc chương trình song hàng trăm cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, tình nguyện viên chữ thập đỏ các huyện, thành phố, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang đã có mặt tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình để tham gia HMTN. Nhiệt huyết của tuổi trẻ đã xua tan giá lạnh



(Xem tiếp trang 4)
THU HOÀI

Đổng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh động viên người tham gia hiến máu tình nguyện.

Hơn 1.000 học sinh được tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp

Sáng ngày 21/1, tại Trường Đại học Thái Bình, Báo Tuổi trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Trường Đại học Thái Bình tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2024.

Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh bậc THPT trên địa bàn tỉnh tham gia. Các em được cập nhật thông tin chính thống về kỳ thi tốt nghiệp THPT, công tác tuyển sinh đại học năm 2024. Những băn khoăn, thắc mắc của các em liên quan đến

để thi tốt nghiệp năm nay, đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh đại học như thế nào, quy trình, thủ tục, hồ sơ, thông tin về các ngành đào tạo, các cơ sở đào tạo, định hướng chọn ngành, nghề trong tương lai phù hợp với năng lực bản thân... đã được các chuyên gia đến từ Vụ Giáo dục đại học, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại diện các trường đại học trực tiếp giải đáp, tư vấn.

Ngoài ra, tại chương trình có 60 gian hàng tư vấn của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm tư vấn du học và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

trong nước. Tại đây, các em học sinh được cung cấp nhiều thông tin hữu ích về ngành, nghề đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức xét tuyển mới nhất của từng trường.

Đây là năm thứ 22 Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp trong nước và là lần đầu tiên tổ chức tại Thái Bình. Thông qua chương trình đã cung cấp cho học sinh trên địa bàn tỉnh những thông tin kịp thời, chuẩn xác, tạo cơ hội tìm hiểu, tiếp cận các đơn vị tuyển sinh, định hướng lựa chọn ngành, nghề phù hợp với bản thân và nhu cầu xã hội.

QUỲNH LƯU

Gặp mặt chúc mừng phóng viên, diễn viên kết thúc chuyến thăm, chúc tết tại quần đảo Trường Sa

Sáng ngày 20/1, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp mặt chúc mừng phóng viên, diễn viên kết thúc chuyến thăm, chúc tết Nguyên đán Giáp Thìn tại quần đảo Trường Sa. Tới dự có Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân; đại diện Lữ đoàn 146, Lữ đoàn 955, các trưởng đoàn công tác, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cùng các diễn viên, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương trong cả nước.

Sau gần 20 ngày, 4 đoàn công tác thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng các phóng viên, diễn viên đã đến thăm, chúc tết 21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Các đoàn công tác đã vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo. Các đoàn công tác đã thực hiện nghiêm các quy định trên biển, bảo đảm an toàn trong suốt chuyến đi. Tại các đảo đến thăm, các đoàn công tác đã gửi lời chúc tết, động viên, thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống ở các đảo; phối hợp với các đảo tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, các hoạt động vui xuân đón tết, qua đó gắn kết tình cảm, đồng viên quân và dân trên các đảo yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng, tinh thần khắc phục khó khăn của các phóng viên, diễn viên đã hoàn thành nhiệm vụ trong chuyến công tác. Trong điều kiện gió lớn, sóng to, nhiều người lần đầu đi biển, gặp nhiều khó khăn về sức khỏe, say sóng, tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm và tình yêu biển, đảo Tổ quốc, các phóng viên, diễn viên đã vượt qua sóng gió, khó khăn,

(Xem tiếp trang 4)

TIẾN ĐẠT

Chương trình "Xuân tình nguyện - tết yêu thương"

Huyện đoàn Hưng Hà phối hợp với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan trung ương, Tỉnh đoàn Thái Bình vừa tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện - tết yêu thương", trao tặng quà cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Chương trình đã trao tặng 140 suất quà trị giá 70 triệu đồng cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 50 triệu đồng cho các gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Dương, thôn Kiều Trai, xã Minh Tân. Tổng trị giá quà tặng 170 triệu đồng được huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp và Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan trung ương.

THANH THUY

NHÀ VƯỜN TRỒNG QUÍT Ở XÃ THĂNG LONG



(Xem trang 2)

Khách đến nhà vườn chọn mua quýt về chơi tết.